

จัดทำโดย

บ้านมะ-แดง.คอม

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ma-tang.com



10 ปัญหาหัวใจ พ่อแม่กระรอกมือใหม่

ถาม เลี้ยงกระรอกอายุเท่าไรถึงจะเซื่อง

แล้วทำไมกระรอกที่เลี้ยงแต่เด็กถึงกัด ถ้าโดนกระรอกกัดจะทำอย่างไร?

ตอบ การนำกระรอกมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ หรือยังไม่ลืมตาเมื่อโตขึ้นกระรอกอาจจะไม่เซื่องก็ได้ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงและนิสัยของกระรอกแต่ละตัว ถ้าโดนกระรอกกัดอย่างกระชากมือออกเพราะจะทำให้แผลใหญ่ขึ้น กระรอกกัดคนเลี้ยงอาจเพราะอยู่ในช่วงเป็นสัตว์ กำลังตกใจ หรือมีเหตุฝังใจบางอย่าง

ถาม เลี้ยงกระรอกไม่ขังกรงได้ไหม

แล้วถ้าเอากระรอกเลี้ยงไปปล่อยเขาจะหากินเป็นไหม เขาจะตายไหม?

ตอบ เลี้ยงกระรอกไม่ขังกรงได้ แต่ต้องอยู่ในห้องที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี หรือสายไฟให้เพาะ และมีกรงให้กระรอกอยู่เมื่อเจ้าของไม่อยู่บ้าน กระรอกที่อยู่กับคนจนโตแล้วจะขาดทักษะในการดำรงชีวิตตามธรรมชาติต้องหัดให้รู้จักการระวังตัวและปล่อยในที่ๆกระรอกจะสามารถหาอาหารเองได้ และรู้จักศัตรูตามธรรมชาติ เช่น แมว สุนัข

ถาม กระรอกกินอะไรบ้าง?

ตอบ กระรอกมักกินแมลงเป็นอาหาร เมล็ดพืช ผลไม้ รวมถึงเปลือกไม้ นอกจากผลไม้แล้ว เราควรรีให้กระรอกได้กินแมลง เช่น หนอนนก ส่วนลูกกระรอกนั้นห้ามกินนมวัว เพราะมักเป็นสาเหตุทำให้ลูกกระรอกท้องเสีย ควรรีให้กินนมลูกสุนัข ลูกแมว Esbilac KMR หรือนมแพะ ส่วนซีลีแลคนั้นกินได้แต่ไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของลูกกระรอก และอาจทำให้ท้องเสียได้

ถาม กระรอกท้องเสีย? กระรอกเป็นหวัด? ทำไมซื้อกระรอกมาเลี้ยงไม่กี่วันก็ตาย?

ตอบ ลูกกระรอกที่ยังไม่ลืมตาหรือยังไม่หย่านม จะอ่อนแอทำให้ป่วย เป็นหวัด ปอดบวม ท้องเสีย ท้องอืด และจากไปอย่างรวดเร็ว หากกระรอกอึเหลว นิ่มมาก หรือมีกลิ่นคาว คือท้องเสีย ถ้ามีน้ำมูก หรือหายใจมีเสียงฟืดๆ คือเป็นหวัด อาจปอดบวมได้ ซึ่งอาจมีการติดเชื้อมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยง หลังจากได้กระรอกมาควรพาไปตรวจสุขภาพ

ถาม มีตัวอะไรไม่รู้อยู่บนตัวกระรอก!?

ตอบ กระรอกก็มีปรสิต เช่น ไรไก่ เป็นแมลงตัวเล็กๆ สีแดง หรือไข่ของมันจะเป็นเม็ดเล็กๆสีขาว เกาะอยู่บนขนของกระรอก ทำให้กระรอกเกามากกว่าปกติ ใครพวกนี้สามารถติดมายังผู้เลี้ยงได้ ให้พาไปหาหมอ หรือซื้อยาหยดสำหรับสัตว์เลี้ยงเล็กมาจากคลินิก และทำความสะอาดรังนอน กรงของกระรอกด้วย

ถาม เลี้ยงกระรอกต้องฉีดยากันกลัวน้ำหรือเปล่า?

ตอบ หากไม่ได้เลี้ยงปะปนกับสัตว์อื่น อาจไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ เมื่อกระรอกอายุประมาณสามถึงสี่เดือนสามารถปรึกษาคุณหมอมือเชี่ยวชาญสัตว์พิเศษเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ เพราะกระรอกก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

ถาม ต้องตัดฟัน ตัดเล็บให้กระรอกหรือเปล่า?

ตอบ ห้ามตัดฟันให้กระรอกหากไม่ใช่เพราะฟันงอกผิดปกติ ซึ่งควรปรึกษาคุณหมอก่อน และควรมีไม้ให้กระรอกได้แทะเล็บฟันที่งายาวขึ้นตลอด ส่วนเล็บมีความจำเป็นในการยึดเกาะสิ่งต่างๆ หากตัดจนสั้นกระรอกอาจพลัดตกจากที่สูงจนได้รับบาดเจ็บ แต่ผู้เลี้ยงจะต้องทนกับรอยแผลจากเล็บกระรอกแทน หากต้องการควรตัดเพียงคมเล็บ หรือฝนเล็บให้สั้นบ่อยๆ

ถาม เลี้ยงกี่ตัวดี แล้วจะหากกระรอกมาเพิ่มดีไหม? กระรอกอายุยืนแค่ไหน?

ตอบ อย่าโลภมากเลี้ยงกระรอกหลายตัว ถึงแม้เราจะเลี้ยงไหว และกระรอกไม่ใช่สัตว์สังคม ชอบอยู่ลำพังหรือเป็นคู่เท่านั้น อีกทั้งหวงถิ่นที่อยู่มาก ถ้าจะรับกระรอกมาเลี้ยงเพิ่มควรไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่กระรอกจะเข้ากันไม่ได้ และกระรอกอาจจะอยู่กับเราไปอีก 8-10 ปีตามอายุไข

ถาม กระรอกเป็นสัตว์ขี้ใจ?

ตอบ กระรอกเป็นสัตว์หรืออยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะก้าวร้าว ดุร้าย และหวงถิ่นอยู่มากขึ้น อยุ่จะเพศจะมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือบวมกว่าปกติ ไม่ควรอาบน้ำให้กระรอกในช่วงนี้ เพราะกระรอกอาจช็อคได้

ถาม น้องกระรอกร้องหรือเห่าเพราะอะไร

ตอบ

- ลูกกระรอกมักร้องหาแม่ จี๊ดดดด ยาวๆ เพราะหิว หรือหนาว
- กระรอกเห่า ทักๆ บ๊อกๆ หาวๆ และกระดกหางขึ้น-ลง อาจเพราะ มีเรื่องตื่นเต้น เช่น มีศัตรูหรือกระรอกแปลกหน้าเข้ามาในถิ่น
- กระรอกร้องวี๊ดๆ มักร้องเรียกเจ้าของ ร้องหาเพื่อน หรือคู่ตัวเอง เป็นต้น

กระรอกไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง หากจะเลี้ยงก็ควรศึกษาข้อมูล

และเตรียมตัวให้ดีเสียก่อน

เพื่อประโยชน์สุขทั้งคนเลี้ยง และน้องกระรอกตาต่างๆ